

BÁO CÁO THẨM TRA
Của Ban kinh tế-xã hội trình kỳ họp thứ sáu HĐND huyện
Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế- xã hội đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp thứ sáu HĐND huyện thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội, kết quả thẩm tra như sau:

I. THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH

1. Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023

1.1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022

Ban Kinh tế- xã hội nhất trí với những đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân được chỉ ra trong báo cáo của UBND huyện và nhấn mạnh:

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong những tháng đầu năm; bên cạnh đó, giá xăng dầu và các mặt hàng biến động mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh; nhưng với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành, của toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội của huyện đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực với 20/20 chỉ tiêu đạt kế hoạch, trong đó 06/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Một số chỉ tiêu kinh tế tăng cáo như: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 13,96% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 11,07% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 142,4% dự toán. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được triển khai tích cực theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu¹. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển: tỷ lệ hộ nghèo giảm; công tác an sinh xã hội được bảo đảm.

¹ Đến nay toàn huyện đã có 8/11 (72,7%) xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 vẫn còn những khó khăn, hạn chế:

- Công tác chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương những tháng đầu năm có thời điểm còn chưa kịp thời, chủ quan.
- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế trong tích tụ ruộng đất và chưa có mô hình liên kết chuỗi.
- Công tác cấp GCN QSDĐ sau DĐĐT và xử lý theo hướng dẫn 1456/HD-STNMT hoàn thành chỉ tiêu của huyện giao, tuy nhiên các cơ quan chuyên môn có liên quan, các địa phương chưa thực sự quyết liệt tập trung chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ ban đầu ngay từ cơ sở.
- Việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan chuyên môn từ kỳ họp thứ tư đến nay liên quan đến lĩnh vực kinh tế- xã hội còn chưa được thấu đáo, triệt để.

1.2. Về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023

Ban Kinh tế- xã hội cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp mà UBND huyện đã nêu trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:

- Chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và quy định của tỉnh, huyện.
- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025.
- Chỉ đạo các xã hoàn thành lập và trình phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030. Hoàn thành lập quy hoạch phân khu VI. Tập trung triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, điểm dân cư trên địa bàn huyện. Quản lý tốt các quy hoạch đã được ban hành trên địa bàn để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội của huyện.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của huyện để huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng, nâng cao hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tạo động lực cho phát triển. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư - xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư - xây dựng cơ bản, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 43 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết, Kết luận của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai; kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ở mức cao nhất. Quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trong đó ưu tiên đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, chi cho con người và bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực y tế, văn hóa, LĐTĐ&XH.

2. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Kinh tế- Ngân sách cơ bản nhất trí với Báo cáo của UBND huyện và thống nhất nhận định: năm 2022, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như: thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thẩm tra quyết toán ngân sách; công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí. Trong năm 2022, UBND huyện quyết định thanh lý 07 tài sản với số tiền thu được 18,31 triệu đồng; phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được 02 công trình, giảm giá trị quyết toán 6,103 triệu đồng.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tài sản công ở một số đơn vị chưa thật sự tiết kiệm, hiệu quả chưa cao; Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án; Trong thực hiện đầu tư xây dựng ở một số xã được phân cấp quyết định đầu tư, việc cân đối nguồn lực chưa sát với thực tế dẫn đến công nợ chưa được xử lý dứt điểm; Diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang chưa được khắc phục và có xu hướng gia tăng hơn; Công tác quản lý đất công ích chưa chặt chẽ, còn tình trạng lãng phí, giảm nguồn thu của NSNN.

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả, đề nghị UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian, ngân sách. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, chi tiêu ngân sách, tài sản công theo quy định để đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính.

3. Về lĩnh vực ngân sách và đầu tư công

3.1. Về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022

3.1.1. Về thực hiện thu ngân sách năm 2022:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 219,461 tỷ đồng đạt 142,4% dự toán huyện giao; thu tiền sử dụng đất 170 tỷ đồng, đạt 141,6% dự toán tỉnh, huyện giao; thu trừ tiền sử dụng đất ước đạt 49,438 tỷ đồng đạt 145% dự toán tỉnh và huyện giao. Có 9/10 khoản thu đạt và vượt so với dự toán tỉnh và huyện giao.

Khoản thu không đạt so với dự toán tỉnh, huyện giao là thu ngân sách khác đạt 75% so với dự toán.

3.1.2. Về thực hiện chi ngân sách nhà nước năm 2022:

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 322,4 tỷ đồng đạt 143,1% dự toán tỉnh, huyện giao. Các nguồn vốn đầu tư công năm 2022 hầu hết được giải ngân đúng kế hoạch và đảm bảo tiến độ.

- Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 109,055 tỷ đồng đạt 2.181% so với dự toán tỉnh, huyện giao, chiếm tỷ trọng cao trong chi ngân sách địa phương. Chi thường xuyên ước thực hiện 226,694 tỷ đồng đạt 106,5% dự toán tỉnh, huyện giao.

- Chi từ nguồn dự phòng đã kịp thời đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

3.1.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022:

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công được đảm bảo chặt chẽ, từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư.

Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương năm 2022 là 49,914 tỷ đồng, gồm: nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất hàng năm là 15 tỷ đồng; nguồn vốn năm 2021 chưa phân bổ chuyển sang là 34,914 tỷ đồng.

Tại kỳ họp này, UBND huyện đề nghị điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2022 theo hướng tăng vốn đầu tư lên 50,318 tỷ đồng (tăng 404 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm).

Trong năm 2022, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: nguồn vốn đầu tư cho các dự án trên địa bàn huyện chủ yếu là từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm, khu đô thị và các khu dân cư tập trung, chưa đa dạng hóa được các nguồn vốn đầu tư; công tác khảo sát bước đầu của một số dự án chưa hiệu quả, còn phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; vẫn còn một số dự án chậm tiến độ, một số dự án chưa được giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; nhiều

công trình thủ tục đầu tư còn trậm chễ dẫn đến chưa thể bố trí vốn trong năm, mặc dù đầu năm đã có kế hoạch phân bổ vốn.

Ban Kinh tế- xã hội nhất trí với đề nghị điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2022 của UBND huyện, đề nghị HĐND huyện ban hành nghị quyết để UBND huyện thực hiện.

3.1.4. Về giảm danh mục dự án đầu tư công vào kế hoạch đầu tư công 2022:

UBND huyện trình HĐND huyện giảm 07 danh mục dự án gồm: Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Mỹ Hà (giai đoạn 2); Công trình xây dựng mới nhà 2 tầng 4 phòng và cải tạo, nâng cấp nhà học 1 tầng 2 phòng, nhà học 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Hà; Công trình xây dựng nhà 3 tầng 12 phòng học kết hợp phòng chức năng và các công trình phụ trợ trường tiểu học xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc; Xây dựng nhà 2 tầng 12 phòng học và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc; Hỗ trợ xã Mỹ Hưng xây dựng rãnh thoát nước dọc tuyến nhánh đường Hưng Lộc; Bổ sung có mục tiêu cho xã Mỹ Trung để xây dựng nhà lưu niệm Trần Văn Lan; Duy tu bảo dưỡng đường trục huyện.

Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy có ý kiến đồng ý. Ban Kinh tế- xã hội nhất trí và đề nghị UBND huyện trình HĐND huyện ban hành nghị quyết và có kế hoạch bố trí vốn nhằm đảm bảo hoàn thành dự án theo chủ trương đầu tư được duyệt. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định.

3.1.5. Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư do UBND huyện làm chủ đầu tư:

Năm 2022, trên địa bàn huyện đang thực hiện 20 dự án đầu tư công do UBND huyện làm chủ đầu tư; trong đó, đã hoàn thành 01 dự án đầu tư cấp tỉnh², 08 dự án đang trong thời gian lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư³, các công trình còn lại đang tiến hành thi công⁴. Ban KT-XH nhất trí với đánh giá trong báo

²Dự án Cải tạo, nâng cấp đường đê Ất Hợi (đoạn từ đường 63B xã Mỹ Hà, điểm cuối dốc La xã Mỹ Tiến);

³ Dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồng Long (Đoạn từ cổng làng Hưng Phú Long đến trường THCS Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc; Dự án xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc; Dự án xây dựng nhà học chức năng 2 tầng, nhà bếp 1 tầng và các công trình phụ trợ trường mầm non xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc; Dự án xây dựng mới nhà 2 tầng 4 phòng và cải tạo, nâng cấp nhà học 1 tầng 2 phòng, nhà học 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Hà; Dự án xây dựng nhà làm việc 2 tầng 12 phòng học và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc; Dự án xây dựng nhà 3 tầng 12 phòng học kết hợp phòng chức năng và các công trình phụ trợ trường tiểu học Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc; Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Mỹ Hà giai đoạn 2, huyện Mỹ Lộc; Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm Tân Đệ và các công trình phụ trợ khác;

⁴ Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà; Dự án cải tạo, nâng cấp đường đê Ất Hợi (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến); Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh Khánh; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hưng Lộc, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ QL21 chợ Đặng qua UBND xã Mỹ Hưng đến cầu Dừa đi thị trấn Mỹ Lộc và tuyến nhánh); Dự án nâng cấp, cải tạo nhà làm việc 2 tầng, thiết bị và một số hạng mục phụ trợ trong khuôn viên HU-HĐND-UBND huyện Mỹ Lộc; Dự án xây dựng mới nhà ăn, nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ trụ sở Công an huyện Mỹ Lộc; Dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Lộc; Dự án xây dựng Khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng; Dự án xây dựng Khu dân cư tập trung xã Mỹ Hà

cáo của UBND huyện: việc triển khai các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, đều đảm bảo trình tự thủ tục đầu tư theo quy định, đảm bảo tiến độ đề ra, nguồn vốn bố trí hợp lý, giải ngân kịp thời, thanh quyết toán đảm bảo quy định.

Bên cạnh đó Ban cũng nhận thấy trong quá trình thực hiện các dự án, UBND huyện vẫn còn gặp một số khó khăn trong công tác hoàn thiện các thủ tục trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB dự án dẫn đến một số công trình chưa đạt tiến độ theo yêu cầu đề ra như: dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thịnh Khánh; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thăng Hà; dự án cải tạo, nâng cấp đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đóc La, xã Mỹ Tiến)...

Ban KT-XH đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án năm 2022 theo kế hoạch và quy định pháp luật. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn của huyện với đơn vị tư vấn, giám sát để đảm bảo hiệu quả dự án cũng như đánh giá tác động của môi trường, sinh kế, không để phát sinh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân khi dự án đưa vào sử dụng.

3.2. Về dự toán thu chi NSNN; kế hoạch đầu tư công năm 2023

3.2.1. Về dự toán thu ngân sách:

UBND huyện dự kiến giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 245,34 tỷ đồng (tăng 59,3 % so với năm 2022), trong đó thu trừ tiền sử dụng đất là 45 tỷ đồng, bằng dự toán tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất là 200 tỷ đồng.

3.2.2. Về dự toán chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương huyện giao 269,829 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện thực hiện 186,683 tỷ đồng; ngân sách xã, thị trấn thực hiện 83,146 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 35 tỷ đồng đạt 100% so với dự toán tỉnh giao, chi thường xuyên thực hiện 269,829 tỷ đồng đạt 100% dự toán tỉnh giao (tăng 19,8% so với dự toán 2022).

Dự toán phân bổ chi ngân sách đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn về tổng số đảm bảo không thấp hơn dự toán chi ngân sách năm 2022.

Định mức, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2023 về tổng thể đã được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ,

(giai đoạn 1); Dự án xây dựng khu dân cư tập trung thôn An Cổ, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc; Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xóm 3, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc;

ngành Trung ương, các văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương năm 2023.

Để thực hiện tốt dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo:

- Quản lý tốt nguồn thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nhất là các khoản thu chưa đạt dự toán năm 2022. Triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và thực hiện phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 ngay sau kết thúc kỳ họp thứ sáu.

- Các đơn vị thụ hưởng ngân sách cần dự báo những nhiệm vụ phải thực hiện trong quá trình xây dựng dự toán nhằm hạn chế chi vượt dự toán so với kế hoạch giao đầu năm; Đối với các khoản chi chưa được phân bổ do chưa có đủ điều kiện giao từ đầu năm: đề nghị UBND huyện căn cứ vào nguồn vốn, khoản thu bổ sung trong năm phân bổ bổ sung đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách và dự toán được duyệt, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND huyện và báo cáo lại HĐND tại kỳ họp gần nhất.

- Các cơ quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán năm 2022 và những năm trước.

Ban Kinh tế - xã hội nhất trí với dự toán thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện năm 2023 do UBND huyện trình tại kỳ họp. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định.

3.2.3. Về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023:

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2023 là: 239,651 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn Trung ương là 10,8 tỷ đồng; nguồn vốn tỉnh là 153,911 tỷ đồng; nguồn vốn huyện là 46,439 tỷ đồng; nguồn vốn xã, thị trấn là 24,9 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn do huyện quản lý, điều hành là 142.413 triệu đồng bao gồm: nguồn vốn từ thu tiền đấu giá đất hàng năm là 14 tỷ đồng; nguồn vốn từ thu tiền đấu giá đất Khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng là 3,588 tỷ đồng; nguồn vốn thu sử dụng đất năm 2022 chưa phân bổ chuyển sang 28,851 tỷ đồng.

Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định và phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 dự kiến trình điều chỉnh tại kỳ họp.

Ban Kinh tế - xã hội nhất trí với kế hoạch đầu tư công năm 2023 trình tại kỳ họp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao chất

lượng lập và thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, có giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

4. Đối với Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025

UBND huyện trình HĐND huyện cho ý kiến, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, bao gồm:

4.1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 được giao tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 là: 1.794,337 tỷ đồng. Nay đề nghị điều chỉnh với tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là : 1.558,837 tỷ đồng; giảm 269 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 33,5 tỷ đồng;
- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 1.525,337 tỷ đồng. Trong đó:
- + Nguồn vốn thu tiền đất kế hoạch hằng năm: 558,764 tỷ đồng (giảm 54,9 tỷ đồng);
- + Tổng nguồn vốn thu từ tiền đấu giá đất Khu đô thị, khu dân cư tập trung các xã, thị trấn: 966,573 tỷ đồng (giảm 214,1 tỷ đồng);

4.2. Điều chỉnh phương án phân bổ nguồn thu dành cho đầu tư công giai đoạn 2021- 2025

Phương án phân bổ nguồn thu dành cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 được giao tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 phần ngân sách huyện được quản lý, điều hành là: 189,245 tỷ đồng. Nay đề nghị điều chỉnh là : 168,420 tỷ đồng; giảm 20,825 tỷ đồng.

4.3. Điều chỉnh tên 01 danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025: Điều chỉnh tên dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã đoạn từ đê Át Hới đến đình Tiểu Liêm thành dự án xây dựng mới nhà học 2 tầng 6 phòng trường THCS xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc.

Đối với nội dung trên, Ban Kinh tế- xã hội đề nghị điều chỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015- 2021: Đưa ra ngoài kế hoạch 01 danh mục dự án và bổ sung thêm 01 danh mục dự án. Vì dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã đoạn từ đê Át Hới đến đình Tiểu Liêm, xã Mỹ Thịnh là dự án giao thông, còn dự án xây dựng mới nhà học 2 tầng 6 phòng trường THCS xã Mỹ Thịnh huyện Mỹ Lộc là dự án công trình dân dụng. Nội dung này đã được cơ quan chuyên môn tiếp thu và điều chỉnh.

4.4. Đối với phương án phân bổ ngân sách Trung ương thực hiện

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tại Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; huyện Mỹ Lộc được phân bổ nguồn vốn đầu tư là 33,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ huyện công trình: 10 tỷ đồng; Vốn hỗ trợ xã, thị trấn 23,5 tỷ đồng. Cụ thể:

- Hỗ trợ huyện xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021- 2025 phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao: 10 tỷ đồng.

- Hỗ trợ các xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021- 2025, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: 11 xã x 01 tỷ/xã = 11 tỷ đồng.

- Hỗ trợ các xã, thị trấn có mô hình NTM kiểu mẫu theo quy định tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh Nam Định: 11 xã x 0,5 tỷ/xã = 5,5 tỷ đồng.

- Hỗ trợ nâng cấp hạ tầng xã có ưu thế tiêu biểu về phát triển kinh tế nông thôn, phát triển du lịch nông thôn của huyện: 07 tỷ đồng.

Ban Kinh tế- xã hội nhất trí với nội dung trình của UBND huyện. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định.

5. Các dự án trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư

UBND huyện trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư 05 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng (Có danh sách kèm theo). Đây đều là các công trình dân dụng, nhóm C, do UBND huyện làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến 9,9 tỷ đồng/1 công trình; nguồn vốn từ ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện trong khoảng giai đoạn 2022- 2025. Mục tiêu: đối với công trình nhà văn hóa xã Mỹ Trung giúp cho nhân dân trong xã có điều kiện sinh hoạt văn hóa trong môi trường tốt nhất tiến tới lối sống lành mạnh, chất lượng sống tốt hơn; đối với 04 dự án còn lại sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường học tại các xã Mỹ Tiên, Mỹ Tân, Mỹ Phúc, Mỹ Hà, từng bước xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, thúc đẩy việc phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện.

05 công trình UBND huyện trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch sử dụng đất của các địa phương và trong kế hoạch đầu tư công trung

hạn giai đoạn 2021- 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 được HĐND huyện phê chuẩn. Các công trình, chủ đầu tư đã tiến hành lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và được phòng Tài chính- Kế hoạch huyện thẩm định theo quy định.

Ban Kinh tế- xã hội nhất trí với các Báo cáo của UBND huyện, đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định.

6. Về Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư tập trung xóm 3, xã Mỹ Trung

Việc lập quy hoạch chi tiết (1/500) dự án xây dựng khu dân cư tập trung tại xóm 3, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc nhằm tạo sự đồng bộ về quy hoạch nông thôn, phát huy tối đa tiềm năng của xã trong phát triển kinh tế- xã hội; tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng của huyện và của xã, đồng thời là cơ sở cho việc sử dụng, quản lý đất đai theo luật định.

Quy hoạch chi tiết được thực hiện trên tổng diện tích khoảng 2,5ha; có vị trí phía Bắc giáp sông Vĩnh Giang, phía Nam giáp khu dân cư cũ, phía Đông giáp diện tích đất công an xã, phía Tây giáp kênh mương; quy mô dân số khoảng 280 người. Công tác lập quy hoạch chi tiết dự án khu dân cư tập trung xóm 3, xã Mỹ Trung đảm bảo cho khu vực này trở thành Điểm dân cư mới có điều kiện hạ tầng, dịch vụ tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và quản lý xã hội. Phạm vi quy hoạch đảm bảo kết nối các công trình hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực quy hoạch và khu vực lân cận, các công trình công cộng chính của xã. Việc đánh giá tác động môi trường của dự án đã được các cơ quan liên quan khảo sát và xây dựng biện pháp giảm thiểu trong các giai đoạn từ xây dựng đến vận hành khi dự án đi vào hoạt động.

Ban Kinh tế- Xã hội nhất trí với Đồ án quy hoạch chi tiết và đề nghị UBND huyện thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Dựa trên các căn cứ tại khoản 4, Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014; Điều 26, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Ban Kinh tế- xã hội đề nghị Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

II. THẨM TRA TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Dự thảo các nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực của Ban Kinh tế- xã hội thẩm tra được chuẩn bị đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện; nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và phù hợp với các nội dung của

các tờ trình. Ban Kinh tế- xã hội đề nghị HĐND huyện thông qua.

Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện rút kinh nghiệm đối với các cơ quan chuyên môn có liên quan trong công tác tham mưu cần đảm bảo thời gian gửi tài liệu thẩm tra về Ban theo đúng kế hoạch tổ chức kỳ họp đã được Thường trực HĐND huyện ban hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện, kính trình HĐND huyện xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu mời dự kỳ họp;
- Lưu: VT, Ban KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tuấn Ngọc

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số 28/BC-KTXH ngày 09/12/2022 của Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện)

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Nhóm dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Quy mô đầu tư	Nguồn vốn đầu tư	Thời gian thực hiện	Thông báo của Huyện ủy
1	Dự án Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc	UBND huyện Mỹ Lộc	C	9,9	Gồm 2 tầng, khu cầu thang, khu vệ sinh nam nữ, 1 khu hành lang phía trước và các công trình phụ trợ, nhà đặt máy bơm nước, hệ thống PCCC, bể nước cứu hỏa, rãnh thoát nước, sân bê tông...	Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	2023- 2025	Số 351-TB/HU ngày 11/11/2022
2	Dự án Xây dựng mới nhà 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc	UBND huyện Mỹ Lộc	C	9,9	Xây dựng nhà 2 tầng 12 phòng học và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc gồm 2 tầng 12 phòng và khu cầu thang, khu vệ sinh, khu hành lang phía trước, nhà đặt máy bơm nước, hệ thống PCCC, bể nước cứu hỏa, tường bao, sân, rãnh thoát nước	Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	2023- 2025	Số 351-TB/HU ngày 11/11/2022
3	Dự án Xây dựng nhà 3 tầng 12 phòng học kết hợp phòng chức năng và các công trình phụ trợ trường tiểu học xã Mỹ Tiên huyện Mỹ Lộc.	UBND huyện Mỹ Lộc	C	9,9	Xây dựng mới nhà 3 tầng 12 phòng học kết hợp phòng chức năng và khu cầu thang, khu vệ sinh, khu hành lang phía trước, khu thang thoát nạn, nhà đặt máy bơm nước, nhà để xe giáo viên, hệ thống	Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	2022- 2024	Số 351-TB/HU ngày 11/11/2022

					PCCC, bể nước cứu hỏa, tường bao, sân, rãnh thoát nước..., cải tạo sửa chữa công và nhà bảo vệ			
4	Dự án Xây dựng nhà học chức năng 2 tầng, nhà bếp 1 tầng và các công trình phụ trợ trường mầm non xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc.	UBND huyện Mỹ Lộc	C	9,9	Xây dựng nhà học chức năng 2 tầng, nhà bếp 1 tầng và các công trình phụ trợ bao gồm nhà bảo vệ, nhà cầu, nhà để xe, nhà chòi mái lá, bể nước cứu hỏa, công, tường bao, sân đường, khu thang thoát nạn, nhà đặt máy bơm nước, hệ thống PCCC...	Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	2023- 2025	Số 351-TB/HU ngày 11/11/2022
5	Dự án Xây dựng mới nhà 2 tầng 4 phòng; cải tạo, nâng cấp nhà học 1 tầng 2 phòng, nhà học 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc	UBND huyện Mỹ Lộc	C	9,9	Xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học; cải tạo, nâng cấp nhà 1 tầng lên thành 2 tầng và cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 12 phòng; xây dựng mới khu thang thoát nạn ngoài trời, nhà đặt máy bơm nước, hệ thống PCCC, hệ thống rãnh thoát nước, tường bao,...	Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	2022- 2024	Số 351-TB/HU ngày 11/11/2022